

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.porn@uobkayhian.co.th

AAV – เล่นเอาชนะ หนักใจเลย

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป...

อาจจะไม่ใช่แค่ AAV ตัวเดียวหรือกะครับใจกลุ่มสายการบิน ที่ขึ้นมาได้ ยกเว้นหุ้น THAI ที่ขึ้นมาเพราะมีข่าว แต่อย่าง AAV หรือ BA ด้วยแล้วนั้น ราคาที่ขึ้นมาก่อนหน้านี้ ท่ามกลางสถานการณ์แบบนี้ อย่าวว่าแต่ท่านนักลงทุนที่ตามเหนือเมฆเข้าไปในสายเลยครับ... เหนือเมฆเองนั้น ยังไม่เคยจะกดกราฟราคาสูญเสียด้วยซ้ำ ยังไงก็ต้องได้รับผลกระทบกันหมดแหละนะ แล้วเรื่องสายการบินนั้น อาจให้เห็นกันแบบคาดานาบาดตาเลยก็ว่าได้... เครื่องบินจอดกันเต็มลานบินนี่นะ ถ้าไม่ใช่เพราะกำลังภายใน ก็ไม่รู้จะเรื่องอะไรอีกแล้วละนะ จริงๆ ก็ยังมีตัวกลุ่มอื่นๆ อีกหลายตัวเหมือนกัน ที่เล่นเอาชนะหนักใจแบบนี้ ลองเหลียวๆ ไปดู FN ลี ขึ้นมาได้ยังไงหน้าชื่อๆ เหมือนว่าช่วงนี้ มีคนเข้าไปเดินซมลินค้ากันอย่างล้นหลาม แต่พอมาหนึ่งๆ ไปอีกที เอ้อสินะ คอลัมน์นี้ จะสรรหาหุ้นที่มีสัญญาณดีๆ ทางเทคนิคนี้มา แล้วจะไปคิดถึงเรื่องอะไรต่างๆ นานา ทำไมกันล่ะนั้น ถ้ากราฟสวยแต่แรกๆ แล้ว มัวแต่ไปคิดถึงอะไรหนักต่อหน้า ก็พลาดทำลิเสียราคาเสียโอกาสหมด... เอาเป็นว่า นี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งก็แล้วกันละครับ ว่าแท้จริงแล้ว นักเก็งกำไร ควรจะเน้นไปทางไหน นักลงทุน ควรจะต้อเน้นเรื่องอะไร (แต่ก็ไม่รู้แน่ ว่าจะแบบนี้ได้บ่อยไหม)... กลับมาที่ตลาด หรือ SET Index กันหน่อย ซึ่งต่อไปนี่ อาจจะเอามาเก็ร็นๆ กันให้บ่อยๆ หน่อย ตามคำเรียกร้องของแฟนคลับประจำเพจ “หุ้นบาดตาเซียน โดย เหนือเมฆ”... จริงๆ ก็กล่าวมาบ่อยแล้ว แต่ก็ตามใจหน่อยละนะ เอาเป็นว่า วันนี้ ถ้าหลุด 1200 รอบก็ดู 1180-1160 ในรอบนี้ แปลว่า ต่ำกว่า 1150 เมื่อไหร่ ก็เหนื่อย

ดูตามเกม...

ถ้าจะว่าไป เหนือเมฆก็อยากจะเน้นไปในเกม เอาอุ่นใจ หรือ เอาปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่า... เกมแบบนี้ บางทีไปดักทางเขาก่อน ก็เชื่อว่าจะได้ รอเขาเปิด หรือเอาจริง แล้วตามจะดีกว่า

แนวรับ : ... 1.47-1.45 หรือ รอไล่ตามน้ำ เมื่อขึ้น 1.50 ได้มั่นคง

เป้าหมาย : ... 1.60 แนวต้านระยะสั้น ยืนได้ มองเป้าที่ 1.80-2.00

Price Chart...(AAV)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น AAV... ที่กล่าวว่า อาจจะต้องรอเล่นเกมตามน้ำนั้น ก็คงไม่ต้องกลัวว่ามาจากรูปแบบโครงสร้างการแกว่งตัวที่น่าจะเป็น Price Pattern ในเชิงบวก แต่ก็ต้องผ่านขึ้นไปยืนระดับ 1.50 ให้ได้อย่างมั่นคงก่อนด้วย แล้วถ้าหากว่าจะซื้อก่อน หรือซื้อดักทางนั้น ก็ต้องเน้นไม่ต่ำกว่า 1.40 ลงมาด้วย ซื้อราคาที่น่าสนใจจริงๆ ก็ต้องอยู่ในกรอบ หรือ จะว่าไป ก็ราคา 1.45-1.50 เลย แต่ราคาวันวานปิดที่ 1.48 ก็มองราคา 1.48-1.45 ที่น่าจะซื้อได้ แล้ว รอการขึ้นผ่าน 1.50 แล้วยืนได้ ซึ่งอาจจะซื้อตามเพิ่มอีกไม่ได้ แปลว่า ต้องแบ่งไม้ซื้อ ถ้าจะเล่นดักทางก่อนขึ้น... หรือ ถ้าจะเอาไม้เดียวเต็มๆ ก็รอผ่าน 1.50 ไปให้ได้จริงๆ (อาจวิ่งถึง 1.7 วันก็ได้)